

นี่คือเวลาสิ้นสุดหรือไม่?

"มักจะมีผู้เผยพระวจนะเท็จ สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ความอดอยากโรคระบาดและแผ่นดินไหว" บางคนกล่าวอ้าง "ไม่มีอะไรใหม่ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือจุดจบจริง ๆ - การสร้างเวลา คุณพิสูจน์ได้ไหม?"

บทที่หนึ่ง

มีอยู่เสมอ

คุณกำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งอวสาน แต่คนก็พูดมาหลายศตวรรษแล้วใช่ไหม?

ใช่พวกเขา

และน่าแปลกใจที่เราพูดอีกครั้งในวันนี้

คุณกำลังอยู่ในยุคสุดท้าย – เมื่อใกล้ถึงวัย

แต่เราจะเลิกบอกคุณได้ที่ไหนว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเมื่อมีคนพูดแบบเดียวกันมาหลายศตวรรษแล้ว?

ท้ายที่สุด เราสามารถเติมเต็มห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าและโบราณเกี่ยวกับการทำนายวันสิ้นโลกได้ตามเรื่อง: "มีคนพูดแบบนี้มาตลอด" มีคนเดินเตร่ไปทั่วในแวดวงศาสนาและโหราศาสตร์พูดถึง "จุดจบของโลก" มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ผู้คนพูดเสมอว่า "จุดจบใกล้เข้ามา"

ตลอดประวัติศาสตร์ มนุษย์มักเขียนบันทึกภาพสุดท้ายของ "ศาสดาพยากรณ์แห่งความพินาส" ที่แปลกประหลาดและคลั่งไคล้เล็กน้อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งด้วยตนเองซึ่งเดินขบวนต่อหน้าการเยาะเย้ยอย่างดั่งและประกาศว่า "จุดจบของโลกใกล้จะถึงแล้ว" โดยปกติบุคคลดังกล่าวจะสวมสิ่งที่คุณเหมือน "ผ้าปูที่นอน" ยาวถึงข้อเท้าและรองเท้าแตะเปิดนิ้วเท้า ผมของเขาดูราวกับว่าเขาเพิ่งถูกไฟฟ้าดูดอย่างแรง — ขาวราวกับหิมะและกระเชิงอย่างรุนแรง ดวงตาของเขาเร่าร้อนในเบ้าหลอมที่มีมิติจมลึกลงไปใบบนน้ำที่ซัดเผือด เขาถือป้ายหรือป้ายที่ประดับด้วยตัวอักษรหยาบซึ่งประกาศข้อความแห่งการทำลายล้างของเขา

คำคำหิมะที่มองโลกในแง่ร้ายของเขามักถูกเรียกว่า "เจอร์เมียด" คำนี้หมายถึง ". . . การคร่ำครวญหรือบ่นเป็นเวลานานโดยผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับปัจจุบันและผู้ที่มีมองเห็นอนาคตที่เลวร้าย" คำจำกัดความนี้มาจากความเข้าใจผิดของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ในพันธสัญญาเดิม

"DOOMSDAY PROPHECY" — Hyde Park Corner, London

ตั้งเกดสีหน้าที่สงสัยหรือขบขันบนใบหน้าของผู้ฟัง

คนอื่นๆ ก็เชื่อเช่นกัน ไม่ใช่แค่ "ศาสตพยากรณ์แห่งความหายนะ" ที่จิมคิงเท่านั้นที่เชื่อว่าจุดจบของโลกกำลังใกล้เข้ามา บุคคลอื่นหลายประเภทในทุกยุคทุกสมัยก็เชื่อเช่นกัน

บางคนคิดว่าโลกไม่สามารถไปได้ไกลกว่า 1,000 ปีก่อนคริสตกาลอย่างแน่นอน

มีกาโพรคในยุโรป สงครามยุคกลางหลายครั้ง สงครามยานยนต์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและสังคมในช่วงปี ค.ศ. 1700-1800 ทุกคนคิดว่าเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของโลก

และบางครั้งองค์กรทางศาสนาที่จริงจังก็กำหนดวันเวลาไว้โดยเฉพาะ และได้มีสมาชิกทั้งคริสตจักรเชื่อว่าวันเหล่านั้นเป็นสัญญาณวันสิ้นโลก

บางทีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือในปี พ.ศ. 2387-2545 แจ็งบัญชาสารานุกรม:

ในปี ค.ศ. 1831 [วิลเลียม มิลเลอร์] เริ่มบรรยายโดยโต้แย้งว่า "สองพันสามร้อยวัน" ของดาเนียล viii.14 หมายถึง 2300 ปี และปีเหล่านี้เริ่มต้นด้วยเอชราจขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มใน 457 ปีก่อนคริสตกาล และด้วยเหตุนี้จึงมาถึง สิ้นสุดในปี ค.ศ. 1843 และกระตุ้นผู้ฟังให้เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของพระคริสต์ในปีนั้น ... แม้จะผิดหวัง หลายคนยังคงเชื่อกับเขาว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

อดีตประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower กล่าวว่า "วิทยาศาสตร์ดูเหมือนพร้อมที่จะมอบอำนาจที่จะลบชีวิตมนุษย์ออกจากดาวดวงนี้ในฐานะของขวัญชิ้นสุดท้าย"

ในช่วงเวลาของคริสตจักรยุคแรก เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันหมายความว่า การสิ้นสุดของยุคนั้นกำลังใกล้เข้ามา คำขอโทษของ Tertullian บันทึกข้อความต่อไปนี้:

เราทราบดีว่าความสันตะเทือนครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก — อันที่จริง จุดจบของทุกสิ่งที่คุกคามสงครามอันน่าสยดสยอง — เป็นเพียงปัญญาอ่อนในการดำรงอยู่ของจักรวรรดิโรมันเท่านั้น

แต่โรมล่มสลายและพระคริสต์ไม่เสด็จมา และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาในยุคกลาง หรือในช่วงสงครามครูเสด หรือแม้แต่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ดังนั้น คนเหล่านี้ทั้งหมดมีบางอย่างที่เหมือนกัน พวกเขาทั้งหมดผิด ไม่มีใครถูกต้อง วันสิ้นโลกยังมาไม่ถึง เรายังคงดำเนินต่อไปในความไม่สมดุล แต่ยังไงก็ตาม

ใช่ บุคคลดังกล่าวทั้งหมดจบลงด้วย "โซบับโบหน้า" เพราะคำทำนายของพวกเขายังไม่เกิดขึ้น มากจนเป็นที่พอใจของคนทั่วไปที่ถากถางถากถางและเยาะเย้ยถากถาง โลกยังอยู่ที่นี้ และ "ศาสตพยากรณ์แห่งการลงโทษ" ก็เช่นกัน!

ผู้นำโลกคาดการณ์ภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น

แต่เสียงหัวเราะต่างๆ ไปก็ค่อยๆ ดับลงเมื่อโลกเริ่มสั่นคลอน ดูเหมือนว่าโลกกำลังประหม่าหลายคนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไม่สบายใจในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยชินกับความเห็นถากถางดูถูก

ทำไม?

เพราะมีเสียงใหม่และน่าเกรงขามส่งเสียงร้อง - คอรัสดังขึ้น!

บัดนี้บุรุษผู้รอบรู้และสง่างามแห่งวิทยาศาสตร์และตัวแทนจากห้องโถงแห่งการเรียนรู้อันศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกกำลังเสริมเสียงของพวกเขาให้กับเสียงกรีดร้องอันบ้าคลั่งของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น

บรรดาผู้นำโลกกล่าวว่าวันเวลาของมนุษยชาติถูกนับ เว้นแต่เราจะแก้ปัญหาเรื่องสงครามการมีจำนวนประชากรมากเกินไป และการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดำรงชีวิตอยู่ได้

ตัวอย่างเช่น Dr. George Wald ผู้ชนะรางวัลโนเบลและศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีที่ฮาร์วาร์ดกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า "อารยธรรมจะสิ้นสุดภายในสิบห้าถึงสามสิบปี

เว้นแต่จะมีการดำเนินการในทันทีกับปัญหาที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะการมีจำนวนประชากรมากเกินไป และความเปราะบางไปได้อย่าง สงครามนิวเคลียร์."

"ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงและล้มละลาย" เขากล่าว

"การเชื่อว่าการผลิตอาหารที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวจะช่วยแก้ปัญหาของประชากรที่เพิ่มขึ้นได้"

Dr. Herbert F. York อดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของเพนตากอน

หลังจากบรรยายถึงพลังทำลายล้างของอาวุธสงครามล่าสุด เตือนว่า "หากชาติต่างๆ

ไม่เห็นด้วยกับการย้อนกลับอาวุธ อารยธรรมของเราก็จะ ถึงวาระ"

และในการกล่าวปราศรัยครั้งแรกของเขา ประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ผู้ล่วงลับกล่าวว่า:

"ในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เร่งรีบอย่างรวดเร็ว

เราพบว่าตนเองกำลังคลำหาความหมายเต็มที่และความหมายของเวลาที่เรอาศัยอยู่...เรามาไกลแค่ไหนแล้ว

ในการจาริกแสวงบุญอันยาวนานของมนุษย์จากความมืดสู่แสงสว่าง เราใกล้จะสว่างแล้ว —

วันแห่งอิสรภาพและความสงบสุขสำหรับมวลมนุษยชาติหรือ

หรือเงาของอีกคำคืนหนึ่งกำลังเข้ามาใกล้เรา?... วิทยาศาสตร์ดูเหมือนพร้อมที่จะมอบให้กับเราของขวัญชิ้นสุดท้าย พลังที่จะลบชีวิตมนุษย์ออกจากโลกใบนี้"

เหล่านี้เป็นชายที่มีสติสัมปชัญญะและรัฐบุรุษของโลกที่ชั่วของทุกคน

ไม่ใช่ผู้คลั่งไคล้ที่เดินไปมาในเสื้อคลุมและรองเท้าที่เปิดนิ้วเท้าที่มีป้ายบอกทาง

ใช่ แม้ว่าจะมีคนบอกเราว่า "วันสิ้นโลกใกล้จะถึงแล้ว" เราพูดว่า นี่เป็นเวลาแห่งอวสาน

ไม่ใช่จุดจบของโลกทางกายภาพนี้ แต่มนุษยชาติสิ้นอายุขัย และการเริ่มต้นของยุคใหม่ —

โลกมหัศจรรย์ในวันพรุ่งนี้

บทที่สอง

ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์มีความสงสัยอยู่เสมอ รุ่นนี้ไม่มีข้อยกเว้น

แม้จะมีมลภาวะที่เร่งรีบ การมีประชากรมากเกินไป สงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และการคุกคามอย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งใหม่ การกบฏของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น การล่มสลายของศีลธรรมโลก ภัยโรคระบาดที่ลุกลามไปทั่วโลก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ปัญหาที่คุกคาม - นักอุดมคติในอุดมคติที่ "มองโลกในแง่ดี" เหล่านี้รู้ดีว่า "สิ่งที่ดีกว่าในธรรมชาติของมนุษย์" จะเหนือกว่าอย่างไร! ทุกอย่างจะเรียบร้อย ยังไงก็ตามเราจะฝ่าฟันพายุ พุ่งนี้จะมีวันที่สดใสขึ้น และดวงอาทิตย์จะขึ้นใน โลกที่สงบสุข มีความสุขอย่างเพื่อฝัน โลกแห่งความสามัคคีและความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากเทพเจ้าคู่แฝดแห่งวิทยาศาสตร์และเหตุผลนิยมของมนุษย์

ผู้กลางแคลงเหล่านี้เหยยหยันที่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล สงคราม ความอดอยาก และโรคระบาดไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเขา "ภัยพิบัติดังกล่าวอยู่กับเราเสมอมา" พวกเขาอ้าง

แผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่นๆ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรและอยู่บนพื้นฐานของ "กฎแห่งค่าเฉลี่ย" ที่พวกเขายืนยัน

ดังนั้นเมื่อไม่มีใครเชื่อว่าใครก็ตามในทศวรรษ 1970 จะไม่รู้ตัว ไร้การศึกษา ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ และไม่ฉลาดอย่างเหลือเชื่อ (นอกเหนือจากผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายฟินดาเมนทัลลิสต์) ที่จะคิดในแง่ของเวลาสิ้นสุดตามตัวอักษร (ไม่ใช่ในเชิงเปรียบเทียบ) รุ่น "วาระสุดท้าย" "ความทุกข์ยากใหญ่หลวง" ฯลฯ เราต้องเข้าใจความรู้สึกของเขา ตามความเป็นจริง เปโตรพยากรณ์ถึงแนวทางนี้อย่างแม่นยำใน 2 เปโตร 3:3-4 ตามด้วยคำอธิบายที่ทรงพลังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น แต่ถ้าใครยังไม่เห็นก็ไม่ใช่ความผิดของเขา

มนุษยชาติจะยังเห็นความหายนะของปรมาณูดังกล่าวในขนาดมหึมาหรือไม่?

ประติมากรรมที่น่าขนลุกที่เกิดจากระเบิดปรมาณู "ดึกดำบรรพ์" ครั้งแรกที่อิโรชิมา เวลา 8:15 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ผู้คนจำนวน 100,000 คนที่เสียชีวิตในทันทีนั้นไม่เคยรู้จักความทุกข์ทรมานที่ทำให้ผู้รอดชีวิตหลายพันคนได้รับความทุกข์ทรมานจากบรรพบุรุษขนาดเล็กเหล่านี้ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ซึ่งสามารถทำลายทุกรูปแบบของชีวิตได้หลายครั้ง

เราขอรับอย่างเต็มที่ว่าต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งในการอ่านรายงานข่าวการฆาตกรรมในท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ และการนิทาระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่ง เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่สำคัญในยุคของเราได้

จากนั้นเพื่อก้าวต่อไปและเพื่อทำความเข้าใจว่าแนวโน้มหมายถึงอะไรเมื่อคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคต ให้นำความคิดที่รอบรู้มาสู่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล

หลักฐาน

มีข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์ที่อยู่เหนือการหักล้าง ในปี พ.ศ. 2518 มันอยู่เหนือวิธีการโต้แย้งทางวิชาการที่สะดวกสบายอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นความคิดเห็นสั้นๆ ในคำทำนายยาว เป็นคำประกาศง่ายๆ ที่พระเยซูคริสต์ทรงตอบคำถามโดยตรงของเหล่าสาวกของพระองค์ว่า "อะไรเป็นเครื่องหมายของการเสด็จมาของเจ้าและการสิ้นโลก [อายุ]" (คำภาษากรีกดั้งเดิมคือ aion หมายถึงอายุ ไม่ใช่โลกทางกายภาพที่เราอาศัยอยู่)

มันคงฟังดูไร้สาระมากสำหรับผู้ชมกลุ่มเล็กๆ เมื่อประมาณ 1940 ปีที่แล้ว ฟังดูไร้สาระสำหรับผู้ชมเมื่อประมาณ 41 ปีที่แล้ว ในปี 1934 เมื่อ Mr. Herbert W. Armstrong (ศิษยาภิบาลแห่งคริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลก) เริ่มเทศนาไปทั่วโลกเป็นครั้งแรก

ทันใดนั้น ราวๆ 11 ปีต่อมา ในปี 1945 ก็เริ่มมีเหตุผล วันนั้นมันสมเหตุสมผลแล้ว วันนี้ทุกคนรู้ในปัจจุบันนี้ กำลังมีการทำซ้ำทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์และหัวหน้ารัฐบาลต่างประกาศเรื่องนี้ และในขณะที่พวกเขาทำ พวกเขากำลัง "แย้งชิง" ความรับผิดชอบของนักศาสนศาสตร์โดยไม่รู้ตัว เพราะสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆ คือการถอดความ มัทธิว 24:22: ถ้าเวลาของปัญหาโลกนี้ไม่สั้นลง จะไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว

รัฐบุรุษและนักวิทยาศาสตร์เตือนภัยพิบัติที่ใกล้จะเกิดขึ้น!

อู๋ทัน. เลขานุการสหประชาชาติ:...ปัญหา...จะถึงสัดส่วนที่น่าตกใจจนเกินกำลังที่เราจะควบคุมได้

Dr. W. H. Pickering หอปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่น: "ในอีกครึ่งชั่วโมง ตะวันออกและตะวันตกสามารถทำลายอารยธรรมได้"

Dr. Albert Einstein: 'วิทยาศาสตร์ไม่มีการป้องกันอาวุธที่สามารถทำลายอารยธรรมได้'

ประธานาธิบดีและนักการศึกษากลัวการทำลายล้างโลก!

ประธานาธิบดี John F. Kennedy ผู้ล่วงลับไปแล้ว: "เราจะร่วมกันกอบกู้โลกของเรา - หรือเราจะพินาศในเปลวเพลิงของมันด้วยกัน!"

Barry Commoner นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: "...
เราเสี่ยงที่จะทำลายโลกนี้ให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์"

Charles de Gaulle ประธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้ล่วงลับ: "...มหาอำนาจกำลังเผชิญหน้า" วินาทีสุดท้าย...

ตรวจสอบการแปลพระคัมภีร์หลายฉบับเพื่อนำเข้าข้อพระคัมภีร์ที่น่าตกใจนี้อย่างครบถ้วน

ตรวจสอบครั้งแรก James Moffatt: "หากวันเหล่านั้นไม่สิ้นสุด ก็ไม่มีวิญญาณคนใดรอดชีวิตได้..."

จากนั้นคำแปลของ Phillips: "ใช่ ถ้าวันเหล่านั้นไม่ถูกตัดขาด มนุษย์ก็จะไม่รอด"

และสุดท้าย The New English Bible: "หากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากนั้น ไม่สิ้นสุด
ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่รอดได้"

คำพูดเหล่านั้นไม่เคยเริ่มเข้าใจได้ในบริบทที่ถูกต้องจนกระทั่งปี 1945
เมื่อระเบิดปรมาณูถูกปะทุขึ้นในโลกที่ไม่สงบ ในเวลานั้น
เราเริ่มตระหนักถึงศักยภาพอันกว้างใหญ่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะลบชีวิตมนุษย์ สัตว์
และพืชออกจากพื้นโลกนี้

สำหรับครั้งแรก

ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถทำลายล้างมนุษย์ทุกคนบนโลกได้อย่างแท้จริง
ไม่ใช่แค่ส่วนใหญ่ของกองทัพศัตรู แม้แต่พลเรือนที่เป็นปฏิปักษ์ส่วนใหญ่ — แต่ชาย หญิง
และเด็กทุกคนบนโลกนี้: ในแคนาดา ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้; ในฮอนดูรัส เปรู และชิลี; ในอินโดนีเซีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลี ในแมนจูเรีย ไช่แลนค์ และแอนตาร์กติกา — ทั่วทุกมุมโลก

เราเคยได้ยินสถิติที่น่าสยดสยองว่าขณะนี้มียาอาวุธนิวเคลียร์เพียงพอที่จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ 5, 10, 50 คน
— หรือตอนนี้มากกว่า 150 ครั้งแล้ว?

เมื่อใดที่ชาติต่างๆ จะตัดสินใจว่าพวกเขาสะสมเพียงพอหรือไม่

การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมแสดงให้เห็นว่าคลังสินค้านิวเคลียร์ของโลกเทียบเท่ากับที่เอ็นที 50,000 เมกะตัน แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลชาวอเมริกัน Dr. Linus Pauling ประเมินว่ามี 500,000 เมกะตันในคลังนิวเคลียร์ของโลก เมื่อลดขนาดเป็นค่าต่างๆ นี่จะหมายถึงแรงระเบิดของที่เอ็นที 150 ตันสำหรับทุกคนบนโลก

ดังนั้น เราอาจสงวน "ที่เอ็นที 150 ตัน" ไว้สำหรับตัวเราเอง เมื่อใดก็ตามที่เพียงแห่งเดียวก็เพียงพอที่จะฆ่าคนใดคนหนึ่ง ในพวกเรา ในแง่หนึ่ง ไม่สำคัญว่าเกินความสามารถมากเพียงใด ไม่สำคัญว่าเราจะมีอาวุธนิวเคลียร์เพียงพอที่จะทำลายล้าง 50 โลก ไม่มี 50 โลกของมนุษยชาติ มีเพียงหนึ่งเดียว – ของเรา

แล้วทำไมต้องเกินกำลัง? ทำไมต้องฆ่าคนมากกว่าหนึ่งครั้ง?

เราอดไม่ได้ที่จะเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่อังกฤษที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง “ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว” เป็นคำพูดของเขา

สถิติที่น่าสยดสยองเพิ่มเติม

จากนั้น นอกเหนือจากการทำให้ทุกอย่างหมดสิ้น โลกยังถูกทำให้มีกัมมันตภาพรังสีมากจนไม่มีสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออย่างอื่นจะอยู่รอดได้ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อน MIRV ซึ่งเป็นยานพาหนะย้อนกลับที่มีการกำหนดเป้าหมายหลายจุดอย่างอิสระ ซึ่งเพิ่มจำนวนระเบิดนิวเคลียร์ที่ขีปนาวุธทุกลูกสามารถบรรจุได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามเป็นสิบ!

เมื่อระเบิดปรมาณูลูกแรกถูกทิ้งที่ฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ผู้บัญชาการทหารของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 นั้นมีอำนาจที่จะทำลายเมืองขนาดกลางแห่งหนึ่ง วันนี้ ยี่สิบแปดปีต่อมา ผู้บัญชาการทหารของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ — จำได้แค่คนเดียว — ใช้พลังเพื่อกำจัดเมืองใหญ่ 150 แห่ง (เรือดำน้ำแต่ละลำบรรจุขีปนาวุธโพไซดอน 16 ลูก และขีปนาวุธแต่ละลำมี 10 หัวรบนิวเคลียร์หรือมากกว่า)

คิดเกี่ยวกับมัน! เรือดำน้ำรัสเซียติดอาวุธนิวเคลียร์เดินด้อม ๆ มองๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก คอมพิวเตอร์ของพวกเขาส่งเสียงหวีดหวิวและคลิกออกไปขณะที่พวกเขาเปลี่ยนหลักสูตรบนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทะเล และคนใดคนหนึ่งสามารถทำลายเมืองใหญ่ได้หลายร้อยเมือง

สุดยอดอาวุธ

“มี 'อาวุธที่ดีที่สุด' อยู่เสมอ” ตอกกลับผู้กลางแคลงใจ ขวาน, คันธนูและลูกศร, ดินปืน, ปืนไรเฟิล, ปืนใหญ่, ปืนกล, รถถัง ฯลฯ ล้วนถูกนำมาเป็น "อาวุธเทียมสุดยอด" ในอดีต

แล้วงานของพระเจ้าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธขั้นสูงสุดจริง ๆ –
ซึ่งต้องเป็นอาวุธเหล่านี้หากเราต้องพิสูจน์ว่าวันนี้เป็นเวลาสิ้นสุด

คำถามที่ดี-พร้อมคำตอบสองส่วนง่าย ๆ:

- 1) ไม่มี "อาวุธขั้นสูงสุด" อันใดที่สามารถฆ่ามนุษย์ทุกคนบนโลกได้ อาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ 50 เท่า!
(เราจะได้ "สุดยอด" มากขนาดไหน?)
- 2) อาวุธนิวเคลียร์ทำงานโดยใช้ประโยชน์จากกฎทางกายภาพขั้นพื้นฐานที่สุดในจักรวาล
นั่นคือความเท่าเทียมและความสามารถในการแปลงสภาพของสสารและพลังงาน
ระเบิดไฮโดรเจนทำงานในลักษณะเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ทำงาน! "อาวุธขั้นสูงสุด"
ในอนาคตทั้งหมดเป็นเพียงการปรับแต่งกระบวนการพื้นฐานนี้ —
พวกเขายังคงต้องทำงานกับสมการพื้นฐานเดียวกัน: $E (\text{พลังงาน}) = M (\text{สสาร}) C^2$
(ความเร็วของแสงกำลังสอง)

แล้วแก๊สพิษล่ะ?

ไม่ช้าก็เร็วข้อโต้แย้งนี้มักจะเกิดขึ้น มันมีลักษณะดังนี้: "อาวุธนิวเคลียร์จะไม่มีวันถูกใช้
ตัวอย่างเช่นแต่ละฝ่ายเช่นสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตรู้ว่าอีกด้านหนึ่งมีความสามารถในการทำลายล้าง
อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน และในการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ใด ๆ คนทั้งโลก (ซึ่งเกิดขึ้นรวมทั้งทั้งสองฝ่าย)
จะเสียหาย ดังนั้น 'ความสมดุลของอำนาจ' [หรือให้ตรงกว่านั้นคือ "สมดุลแห่งความหวาดกลัว"]
จะรักษาความสงบไว้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยกล้าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ แบบอย่างที่ยังคง
เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อทั้งอังกฤษและเยอรมันมีแหล่งก๊าซพิษอยู่มากมาย
แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ใช้ก๊าซพิษ เพราะต่างก็รู้ดีถึงความสามารถในการตอบโต้ของอีกฝ่าย"

น่าเสียดาย มีเหตุผลพื้นฐานอย่างน้อยหกประการที่ทำให้อาร์กิวเมนต์ข้างต้นไม่ถูกต้อง:

- 1) สงครามนิวเคลียร์โดยบังเอิญเป็นความจริงที่น่ากลัว
เมื่อพิจารณาถึงการสะสมของอาวุธนิวเคลียร์แล้ว การแพร่ขยายของประเทศในกลุ่มนิวเคลียร์
ระเบิดนิวเคลียร์ที่ตกลงมาจากเครื่องบินโดยไม่ได้ตั้งใจ เสียงที่ไม่ทราบสาเหตุบนหน้าจอเรดาร์
ข้อความผิดพลาดที่ฉาบบนสายไฟ ขีปนาวุธนอกเส้นทาง ฯลฯ สถิติ "ความไม่น่าจะเป็นไปได้"
ของ สงครามนิวเคลียร์โดยบังเอิญไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าอีกต่อไป "ไม่น่าจะเป็นไปได้"
- 2) ทฤษฎี "ความสมดุลของความหวาดกลัว" ตั้งอยู่บนสัจธรรมที่ว่าผู้ชายที่ควบคุมพลังทุกอย่าง
ผู้ชายที่นี้วางอยู่บน "ปุ่ม" ล้วนแล้วแต่มีเหตุผล
แม้ว่าผู้นำโลกส่วนใหญ่ในทุกวันนี้จะมีเหตุผลอย่างแท้จริง
แต่เราไม่ได้จัดการกับกระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งหมดที่เราต้องการคือผู้นำที่ไร้เหตุผลในประเทศเดียวที่มีความสามารถด้านนิวเคลียร์

และแม้ว่าผู้นำที่เหลือทั้งหมดของโลกจะมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ แต่ชายคนเดียวที่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่ากลัวของการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ขนาดมหึมา ผู้ชายแบบนี้มีอยู่จริงหรือ? แม้แต่ในประวัติเมื่อไม่นานนี้เองก็ยังได้เห็นผู้นำประเทศที่มีปัญหาทางจิตเข้ามาใช้อำนาจและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วกลายเป็นคนวิกลจริต

ฮิตเลอร์คงจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากเยอรมนีพัฒนาให้ทันเวลา ผู้นำประเทศอื่นๆ เช่นกัน มีความหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดในความคิดของพวกเขา

สามารถเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อกระตุ้นตัวเองให้ฆ่าตัวตายได้ โปรดจำไว้ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้ต้องการให้ผู้นำโลกส่วนใหญ่ป่วยทางจิต ไม่จำเป็นต้องมีสองคนด้วยซ้ำ หนึ่งน่าจะเสียค่าย่อนข้างเพียงพอ

- 3) การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเปิดตัวโดยกลุ่มบุคคลที่สิ้นหวังและโหดร้ายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาล จะต้องไม่ถูกลดทอนลงในยุคของการปฏิวัติอะตอมและการเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผล Dr. Edward S. Boylan นักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Rutgers และที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ของ "think-tank" ของสถาบัน Hudson Institute อันโด่งดัง นำเสนอสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวต่อไปนี้: "สมมติว่ามีสงครามกลางเมืองยุติลง ในคอมมิวนิสต์จีน พวกเขาจับอาวุธ ICBM ของจีน และขู่ว่าจะโจมตีสหรัฐฯ เว้นแต่จะเข้าแทรกแซงในนามของพวกเขา..."
- 4) ความหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมคือโอกาสของการโจมตีด้วยนิวเคลียร์โดยไม่ระบุชื่อ ในที่นี้ รัฐบาลที่ไม่รู้จักอาจคิดที่จะแสวงหาความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ การเมือง และ/หรือเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจ (หรืออย่างน้อยก็โดยการแบล็กเมลล์หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น) เราขอกล่าวอ้างอิงอีกครั้ง Dr. Boylan: "ใครๆ ก็นึกถึงวิกฤตทางการทูตที่ตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ผู้นำคอมมิวนิสต์จีนอาจพยายามทำให้เกิดสงครามระหว่างสองประเทศโดยส่งขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำไปที่ นิวยอร์กหรือมอสโก [หรือทั้งสองอย่าง].... ในทำนองเดียวกัน เราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเนบซาวได้รับข้อความที่ไม่ระบุชื่อ เว้นแต่ว่าสหรัฐฯ จะหยุดสนับสนุนอิสราเอล ขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จะทำลายเมืองในอเมริกา"
- 5) ประเทศหนึ่งอาจคิดว่าสามารถปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการโจมตีเพื่อเอารัดเอาเปรียบศัตรูที่มีอยู่จริงหรือในจินตนาการทั้งหมด การโจมตีดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อทำลายขีปนาวุธของศัตรูในไซโลบนพื้นดิน หากการโจมตีสำเร็จ ครึ่งโลกก็ตาย ถ้ามันล้มเหลว - อย่างที่ควรจะเป็น - ทุกคนไป!

- 6) เรายังไม่ลืมการเปรียบเทียบก๊าซพิษ มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นทั้งหมด
ย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่สอง จริงอยู่ว่าไม่เคยใช้แก๊สพิษ
แต่หากเยอรมนีเปิดฉากการรุกรานอังกฤษที่โด่งดังของเธอ คำกล่าวนั้นก็ไม่ใช่ความจริงอีกต่อไป
William L. Shirer ในงานคลาสสิกของเขา The Rise and Fall of the Third Reich
รายงานว่าแผนของอังกฤษที่เรียกร้องให้ใช้ก๊าซพิษอย่างสุดความสามารถมีวิธีการป้องกันแบบเดิม
ล้มเหลว แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะหมายถึง
การตอบโต้ที่รุนแรงของชาวเยอรมันต่อประชากรพลเรือนอังกฤษ

WAVES OF ALLIED BOMBERS ทำลาย 60 เปอร์เซ็นต์ของฮันโนเวอร์

เยอรมนีระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และผู้ชายที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนมาก ทุกวันนี้
ชายคนหนึ่งที่มีความคมอุปรกรณ์นิวเคลียร์เพียงเครื่องเดียวสามารถทำลายล้างคนทั้งประเทศได้!

“หากมีการพยายามรุกราน ชาวอังกฤษก็จะไม่ต้อนรับชาวเยอรมันอย่างอ่อนโยน... [ปีเตอร์
เฟลมมิงในหนังสือของเขา The Sea Lion กล่าวว่า] ชาวอังกฤษได้ตัดสินใจ...
เป็นทางเลือกสุดท้ายและหากวิธีการแบบเดิมทั้งหมด ของการป้องกันล้มเหลว
การโจมตีหัวขาดของเยอรมันด้วยก๊าซมีสตาบ์คพ่นจากเครื่องบินที่บินต่ำ มันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวด
ไม่ได้ดำเนินการโดยไม่ต้องค้นหาจิตวิญญาณมากนักในระดับสูงสุด และตามที่เฟลมมิงแสดงความคิดเห็น
การตัดสินใจรายล้อมไปด้วยความลับที่ เวลาและนับแต่นั้นมา” (William L. Shirer, The Rise and Fall of the
Third Reich, Fawcett Publications, Inc., 1962, p. 1030)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อผลประโยชน์ที่สำคัญของประเทศกำลังถูกคุกคาม เมื่อเส้นที่คลุมเครือนั้น
“อยู่ที่นี้และไม่ต้องไปอีกแล้ว” ประเทศจะใช้อาวุธทุกประการเพื่อปกป้องตนเอง
และในขณะที่ประเทศต่างๆ ได้รับขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนบรรทัด
“ที่นี่และอีกต่อไป” ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ลองนึกภาพอินเดียและปากีสถาน อิสราเอลและอียิปต์
เยอรมนีตะวันออกและตะวันตก เกาหลีเหนือและใต้! — นำภัยใหม่มาสู่สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้ว

มัทธิว 24:22

“และเว้นแต่วันเหล่านั้นจะสั้นลง ก็ไม่ควรจะมีเนื้อหนังใครรอดได้
แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เลือกสรรวันเหล่านั้นจะต้องสั้นลง”

ในการแปลคิงเจมส์ขอดนินนี้ ความหมายของ “บันทึก” ไม่ชัดเจน

“บันทึก” หมายถึงอะไร? ความรอดทางวิญญาณ? หรืออย่างง่าย ๆ ตามที่เราได้อธิบายไว้ ณ ที่นี้
การอนุรักษ์และความต่อเนื่องของชีวิตมนุษย์ทางร่างกาย?

หากข้อนี้กล่าวถึงสภาพทางวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์

ความสำคัญในการพยากรณ์ทั้งหมดก็จะหายไป ภาษากรีกดั้งเดิมสามารถไปได้ทั้งสองทาง
คำตอบจะต้องกำหนดจากบริบท

และบริบทก็เป็นรูปธรรมมาก

มัทธิวที่ ยี่สิบสี่ บทเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ในช่วงสงคราม (ข้อ 6) การกัณดารอาหาร
โรคระบาด และแผ่นดินไหว (ข้อ 7) การข่มเหงทางศาสนา (ข้อ 9) ความทุกข์ยากใหญ่หลวง (ข้อ 21) เป็นต้น
ดังนั้น ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การแปลที่ทันสมัยกว่าเน้นว่า มัทธิว 24:22
หมายถึงความจริงที่ว่าชีวิตมนุษย์จะใกล้จะถึงความพินาศทั้งหมดอย่างแท้จริง
และนี่เป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าวันสุดท้ายของยุคสุดท้ายมาถึงแล้ว .

ตรวจสอบการแปลหลายรายการ:

"ถ้าเวลาแห่งความทุกข์ยากนั้นไม่สั้นลง" เดอะนิวยอร์กไทมส์ไบเบิลเริ่ม "ไม่มีวิญญาณใดที่รอดชีวิตได้"
มอฟแพตต์กล่าวต่อ; "ไม่ใช่มนุษย์จะอยู่รอดได้" พระคัมภีร์ใหม่ฉบับเบิร์กสกีร์ระบุ
"ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหนีพ้นได้" ถอดความ E.V. Rieu; "ไม่มีมนุษย์คนใดจะอยู่รอดได้" Phillips สรุป

เวลาสิ้นสุดคือเมื่อใด?

เราได้เผชิญกับคำถาม: เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคนรุ่นนี้เป็นยุคสุดท้ายตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์
ในเมื่อเกิดสงคราม การกัณดารอาหาร และโรคระบาด และ...?

มัทธิว 24:22 ให้คำตอบ:

เวลาของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์และการสิ้นสุดของยุคปัจจุบันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มนุษย์ชาติ
จะอยู่ในห้วงแห่งขุมลึกแห่งการทำลายล้างโดยสิ้นเชิง
ชีวิตมนุษย์ทั้งหมดบนโลกจะต้องตกอยู่ในอันตราย

มนุษย์มีความสามารถในการทำลายตนเองได้แล้ว!

อาวุธสมัยใหม่ได้ทำให้สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นวิทยาศาสตร์แฟนตาซีเป็นไปได้เป็นไปได้
นั่นคืออาวุธวันโลกาวินาศ ที่สุดของการเสื่อมถอย!

นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแม่นยำ

มันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน

นี่คือยุคสุดท้าย

จอมเผด็จการ ADOLPH HITLER

ผู้เผด็จการอีกคนหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้บงการแผนการครอบงำโลกได้หรือไม่?

บทที่สาม

“รู้นี้ไม่ผ่าน”

มนุษย์คัดเคาะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์มาเป็นเวลานานนับพันปี

มีบางคนในช่วงหลังของสมัยของเปาโลที่คิดว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ใกล้จะถึงแล้ว

อัครสาวกถึงคนต่างชาติต้องเตือนคริสตจักรในสมัยของเขาว่าจะไม่ถูกหลอกโดยข้อมูลที่ไม่มีมูลและไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการกลับมาของพระเมสสิยาห์ “บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย

เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา และการที่พระองค์ทรงรวมพวกเราไว้กับพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขอร้องท่าน อย่ามัวหมองหรือตื่นตกใจในทันที ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือถ้อยคำใดๆ

หรือจดหมายที่อ้างว่า มาจากเรา โดยอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว

อย่าให้ใครมาหลอกหลวงท่านไม่ว่าในทางใด" (2 เธสะโลนิกา . 2:1-3, The New English Bible)

พระคริสต์จะกลับมา

แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระมาซิฮาจะเสด็จกลับมายังโลกนี้เพื่อจัดตั้งราชอาณาจักรอันเป็นนิจของพระเจ้า!
พระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำพยากรณ์ที่บรรยายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

ทำไม?

เพราะหัวใจและแก่นของข่าวสารในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมายังโลกนี้เพื่อจัดตั้งอาณาจักรที่ปกครองและปกครอง นั่นคือสิ่งที่พระกิตติคุณที่แท้จริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "Gospel"

เป็นคำภาษาแองโกล-แซกซอนเก่าที่มีความหมายว่า "ข่าวดี" วันนี้ พระกิตติคุณ (หรือข่าวดี)

แห่งอาณาจักรของพระเจ้ากำลังได้รับการประกาศและตีพิมพ์

พระกิตติคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (ขอหนังสือเล่มเล็กฟรี What is the True Gospel?)

ข้อความแรกที่กลับมาจากสวรรค์ – หลังจากที่พระคริสต์เริ่มเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเจ้า –
คือการที่พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้

ในกิจการ 1:11 สาวกของพระคริสต์ได้รับแจ้งว่า "ชาวกาลิลีเอีย เหตุใดจึงยืนมองดูท้องฟ้า
พระเยซูองค์นี้ซึ่งถูกรับไปจากท่านสู่สวรรค์จะเสด็จมาในแบบเดียวกับที่ท่านได้เห็น เขาไป" (The New English Bible)

พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าพระคริสต์เสด็จมาบนโลกครั้งที่สองเป็นครั้งที่สอง
แต่โปรดอ่านอีกครั้ง คราวนี้ในเวอร์ชันคิงเจมส์ “ดังนั้น

พระคริสต์จึงเคยถูกเสนอให้แบกรับบาปของคนเป็นอันมาก และสำหรับบรรดาผู้ที่มองหาพระองค์ พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองโดยปราศจากบาปสู่ความรอด” (ฮีบรู 9:28)

ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ แต่เมื่อใด!

การเก็งกำไรของมนุษย์ในเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลย ความจริงก็ต้องเปิดเผย ส่วนเหล่านั้นของพระคำของพระเจ้า พระคัมภีร์ ซึ่งเปิดเผยเหตุการณ์ในอนาคตเรียกว่าคำพยากรณ์ เฉพาะผู้ที่ได้รับสติปัญญาพิเศษและในสายพระเนตรจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความหมายของคำพยากรณ์และนำไปใช้อย่างถูกต้อง ". .. ไม่มีคนชั่วคนใด [ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตที่ถูกต้องของพระเจ้า] จะเข้าใจ แต่ปราชญ์จะเข้าใจ" (ดาเนียล 12:10)

เปโตรกล่าวถึงคริสตจักร กล่าวว่า "เรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนกว่าด้วย โดยที่ท่านทั้งหลายจกระวังให้ดี . . ." (2 เปโตร 1:19)

โดยผ่าน "คำพยากรณ์ที่แน่นอน"

นี่ที่เราสามารถเข้าใจความจริงเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ และพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเยซูคริสต์น่าจะกลับมาตั้งอาณาจักรที่ปกครองโลกของพระองค์ในชีวิตของคุณ และของฉัน! (นั่นคือ เว้นแต่การสิ้นสุดชีวิตของคุณหรือของฉัน โดยไม่คาดคิด!) การกลับมาของพระคริสต์น่าจะเกิดขึ้นในคนรุ่นนี้!

พลังไฟที่น่าเกรงขามของเรือดำน้ำโพลาริส เรือดำน้ำมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ 16 ช่องซึ่งสามารถปล่อยขีปนาวุธโพลาริสที่สามารถสร้างการทำลายล้างปรมาณูที่ไม่น่าเชื่อได้ จรวดขีปนาวุธสามารถถูกยิงจากใต้น้ำ ทำให้ยากต่อการตรวจจับจู่โจม

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่คุณในฐานะปัจเจกบุคคลจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นสักขีพยานเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย!

แต่คุณพูดว่า "คุณแน่ใจได้อย่างไร คราวนี้คุณไม่ยื่นคอให้ไกลเกินไป"

ไม่เลย! คำตอบนั้นง่าย พระเยซูคริสต์ตรัสเป็นการส่วนตัวว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ยุคนี้อาจจะไม่ผ่านไป จนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะสำเร็จ" (มัทธิว 24:34)

Moffatt กล่าวไว้ว่า "ฉันบอกความจริงแก่เธอว่า คนรุ่นปัจจุบันจะไม่ล่องลับไป จนกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น" Phillips แปลว่า "เชื่อฉันเถอะ คนรุ่นนี้จะไม่หายไปจนกว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น"

รุ่นไหน?

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูกำลังพูดถึงรุ่นของเราในวันนี้?

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงยุคสมัยของพระองค์ มารับแบริงของเรากันเถอะ

เมทธีว 24 บันทึกสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "คำทำนาย Olivet Prophecy"
ชื่อนี้มากเพราะอยู่บนภูเขาเมกอกเทศที่สาวกของพระคริสต์มาหาพระองค์และถามถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับกา
รเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์และการสิ้น โลก

คำทำนายทั้งหมดเกี่ยวกับอายุที่เราอาศัยอยู่ – คนรุ่นนี้

ในการตอบคำถามเรื่องอวสานของโลก พระเยซูทรงบอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ
ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
พระองค์ตรัสเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเท็จในวาระสุดท้ายนี้ (ข้อ 5)
เขาพูดถึงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ (ข้อ 6)
พระองค์ทรงพยากรณ์ถึงการกันดารอาหาร โรคระบาด และแผ่นดินไหวในสถานที่ต่างๆ (ข้อ 7)
(ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมา 2,000 ปีแล้ว แต่ไม่รุนแรงเท่าทุกวันนี้)

จากนั้นพระคริสต์ทรงอธิบายว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรนี้จะ
"ประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วอวสานจะมาถึง" (ข้อ 14)
พระองค์ทรงพยากรณ์ถึงความทุกข์ลำบากใหญ่หลวงและหมายสำคัญจากสวรรค์ก่อนเสด็จกลับมา

จากนั้นเพื่อให้ชัดเจนว่าพระองค์กำลังพูดถึงอะไร พระเยซูทรงยกคำอุปมาเรื่องคั้นมะเดื่อ พระองค์ตรัสว่า
"... เมื่อกิ่งก้านยังอ่อนและแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน
เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงนี้แล้ว ก็รู้ว่าอยู่ใกล้ แม่ที่ประจักษ์" (ข้อ 32-33)

พระคริสต์แสดงให้เห็นว่าเมื่อเหตุการณ์เขย่าโลกครั้งใหญ่เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น
เวลาสิ้นสุดของยุคก็ใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้ เหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเข้มข้นขึ้นจริงๆ

เราอยู่ในช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องเข้ามาแทรกแซง มิฉะนั้นจะไม่มีเนื้อหนังรอดชีวิต
พระเยซูกำลังพูดถึงสมัยของเราในวันนี้
เขากล่าวว่าคริสเตียนแท้จะรู้เมื่อพระองค์จะทรงเข้าไปแทรกแซงกิจการโลกตามสภาพของโลก
ไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ — พระเยซูคริสต์กำลังตรัสเกี่ยวกับรุ่นนี้

และพระองค์ตรัสว่า "เช่นเดียวกัน เมื่อเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
จงรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม เรบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนในชั่วอายุนี้
ไม่ล่วงลับไปจนกว่าจะสำเร็จ" (ลูกา 21:31-32)

เรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนและบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อน และพวกเขายังไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน
"คำพยากรณ์ที่แน่นอน" เดียวกันนั้นกล่าวว่ายุคนี้จะไม่ผ่านไป จนกว่าสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จ!

พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อใด ในยุคนี้! และในวันสำคัญ — ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่มี 24
ชั่วโมงอย่างน่าประหลาดใจ บทต่อไปจะอธิบาย

จากไซโลใต้ดิน มินิทแมนกระโดดขึ้นไปบนฟ้าด้วยระยะทาง 5,000 ไมล์ U.S.A.F. นี้
จีปนาวุธข้ามทวีปสามารถบรรทุกหัวรบหลายหัวที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่แยกจากกัน __
พลังทำลายล้างทั้งหมดอย่างน้อยสิบเท่าของพลังทำลายล้างที่ทิ้งลงบนอิโรชิม่า!

บทที่สี่

"ในวันนั้น"

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่มนุษย์ได้ประกาศจุดจบของโลกด้วยความเร็วร้อนและความจริงใจแบบเดียวกับที่กำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ แต่มีมากกว่าที่จะประกาศวันสิ้นโลก (อายุ)
มากกว่าแค่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

จะอย่างไรกับมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด!

บางคนจะบอกคุณว่า: "กลับใจ" — (โดยไม่มีคำอธิบาย)

บางคนอาจพูดว่า: "ออกจากแคลิฟอร์เนีย มันกำลังตกลงไปในทะเล"

บางคนอาจพูดว่า: "ชุดหลุมหลบภัย"

และบางคนอาจบอกคุณว่า: "เตรียมตัวพบกับพระเจ้าของคุณ" แต่คำถามคือ-อย่างไร?

เราจะเห็นได้อย่างไรในไม่ช้านี้

"ในวันนั้น"

วลีนี้มักเกิดขึ้นในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล คำว่า "วัน" คืออะไร?

คุณจำเป็นต้องรู้ถึงความสำคัญที่สำคัญของคำศัพท์ที่สำคัญนี้!

เหตุการณ์ที่น่าตกใจได้รับการพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้น "ในวันนั้น"

และน่าประหลาดใจมากพอที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ!

บางครั้งคำนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา แต่บ่อยครั้ง คำว่า
"ในวันนั้น" หมายถึงยุคหายณะที่เรากำลังก้าวเข้ามา! ใ้กับเวลาสิ้นสุดทั่วไปในการพยากรณ์

ขอให้สังเกตอิสยาห์ 24:21-22 ตัวอย่างเช่น: "... ในวันนั้น ...
พระเจ้าจะทรงลงโทษกองทัพของผู้ศักดิ์ที่อยู่บนที่สูง และกษัตริย์ของแผ่นดิน โลกบนแผ่นดิน โลก"
เราจะเห็นว่า "วันนั้น" เป็นช่วงเวลาแห่งการลงโทษผู้ครองโลก

ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เป็นเวลาที่กองทัพที่เข้มแข็งและโดยปกติชายที่กล้าหาญจะวิ่งหนีและซ่อนตัว
(อาโมส 2:15-16)

วันพระ

"วันนั้น" เรียกอีกอย่างว่า "วันของพระเจ้า" ในพระคัมภีร์หลายเล่ม สังเกตเศฟันยาห์ 1:14-17:
"วันสำคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว..." วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ
เวลาของความทุกข์ยากและความทุกข์ยาก ช่วงเวลาแห่งความรกร้างว่างเปล่าและการทำลายล้าง
อธิบายว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดและความอิมคริม เป็นวันแห่งสงคราม เมื่อเสียงเตือน "แตร"
ดังขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งจะได้รับการเสริมกำลังทางทหาร เศฟันยาห์ยังคงบรรยาย "วันนั้น"
ต่อไปว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการลงโทษผู้ที่ทำบาปต่อพระเจ้าโดยฝ่าฝืนธรรมเนียมบัญญัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์!
อ่านส่วนที่เหลือของเศฟันยาห์ 1

บาปเป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:4) หากคุณฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า
แสดงว่าคุณฝ่าฝืน! ถ้าคุณเก็บไว้ พวกเขาจะเก็บคุณไว้!
บรรดาผู้ที่ยืนกรานที่จะบินต่อไปโดยเผชิญกฎฝ่ายวิญญาณนิรันดร์ของพระเจ้าจะต้องได้รับพระพิโรธ
พระองค์จะทรงลงโทษผู้ที่ทำบาปต่อไป

“คูเถิด วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมาถึง โห่ร้ายทั้งด้วยความพิโรธและความโกรธเกรี้ยว
เพื่อทำให้แผ่นดินรกร้าง และพระองค์จะทรงทำลายคนบาปในนั้น” (อิสยาห์ 13:9) “ในวันนั้น”
พระเจ้าจะทรงทำลายศัตรูของพระองค์ (เยเรมีย์ 46:10)

การกลับมาของพระคริสต์

"วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ยังเป็น "วัน"
หรือเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมายังโลกนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลโลก! ในเศคาริยาห์ 14
เราพบว่าพระคริสต์กลับมาต่อสู้กับผู้ต่อต้านรัฐบาลของพระองค์
(และจะมีทั้งประชาชาติต่อสู้กับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา)
เท้าของเขายืนบนภูเขาเมกอกเทศในอิสราเอลยุคปัจจุบัน และจากจุดนั้น
พระองค์จะทรงเริ่มรวมการปกครองของพระองค์เหนือบรรดาประชาชาติทางโลก อ่านเศคาริยาห์ 14:1-9
ด้วยตัวคุณเอง

พระเยซูคริสต์เตือนคริสเตียนไม่ให้ลืมความสำคัญของคำพยากรณ์ที่แน่นอนเหล่านี้.
คำเตือนของเขามีอยู่ในหนังสือลูก “และจงระวังตัวให้ดี เกรงว่าในเวลาใด ๆ

จิตใจของท่านจะเต็มไปด้วยการเสพยาเสพติด การเมาเมาย และความหวังไขในชีวิตนี้ แล้ววันนั้นจะมาถึงท่าน โดยไม่รู้ตัว เพราะจะเป็นบ่วงแร้วดักคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกทั่วพื้นพิภพ เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อว่าท่านสมควรจะหนีจากสิ่งทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้..." (ลูกา 21:34-36)

พระเยซูคริสต์ถึงวันนั้นอีกเมื่อพระองค์ตรัสว่า "หลายคนจะพูดกับข้าพเจ้าในวันนั้นว่า ข้าแต่พระเจ้า เราไม่ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์หรือ? และในพระนามของพระองค์ได้ขับผี [ปีศาจ] ออกไป และในพระนามของพระองค์ได้ทำหลายอย่าง เป็นการอัศจรรย์จริงหรือ ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวแก่พวกเขาว่า ข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียจากข้าพเจ้า" (มัทธิว 7:22-23)

ผู้อ้างตัวเป็นคริสเตียนหลายคนจะพบว่าพวกเขาไม่ใช่คริสเตียนจริงๆ พวกเขาเพียงแต่เหมาะสมกับพระนามของพระเยซูคริสต์แต่ไม่เต็มใจเชื่อฟังพระองค์และทำตามแบบอย่างของพระองค์

พระเจ้าคลำใจให้ผู้เผยพระวจนะมาลาคิโบราณพยากรณ์ถึง "วันนั้น" พระองค์ตรัสว่าคงถึงเวลาที่คนชั่วจะถูกเผาเป็นไฟ วันที่พวกเขาจะกลายเป็นขี้เถ้าใต้พระบาทของวิสุทธิชนของพระเจ้า (มาลาคิ 4:1-3)

แต่พระเจ้าให้คำสัญญาที่แตกต่างออกไปสำหรับผู้ที่เต็มใจเชื่อฟังพระองค์ "ในวันนั้น"! เขากล่าวถึงบรรดาผู้ที่เต็มใจจะผูกมัดกับพระคริสต์โดยเชื่อฟังธรรมนูญของพระองค์ว่า "...พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า "... พวกเขาจะเป็นของข้าพเจ้า ในวันนั้นเมื่อเราสร้างอัญมณีของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไว้ชีวิตพวกเขา อย่างที่มนุษย์ละเว้นบุตรชายของคนที่ปรนนิบัติเขา แล้วเจ้าจงกลับมา และแยกแยะระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่ว ระหว่างผู้ที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับผู้ที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์" (มาลาคิ 3:17-18)

พระเจ้าเปรียบคริสเตียนแท้กับอัญมณีและตรัสว่าพวกเขาจะได้รับบำเหน็จเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมายังโลกนี้

มาลาคิ 4:5 เป็นคำพยากรณ์ที่กำลังสำเร็จในชีวิตของคุณ — ตอนนี้! "ดูเถิด เราจะส่งเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะมาให้ท่านก่อนจะถึงวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้า" ลูกา 1:17 กล่าวว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา "ในวิญญูณและอำนาจของเอลีอัธ [เอลียาห์]" เพื่อเตรียมทางก่อนการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ "เอลียาห์" อีกคนหนึ่งได้รับการพยากรณ์เพื่อเตือนโลก "ก่อนการมาถึงของวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้า" - การกลับมาของพระเยซูคริสต์ในอำนาจและสง่าราศีเพื่อลงโทษประชาชาติที่ไม่สำนึกผิดในโลกนี้!

คุณกำลังถูกเตือนล่วงหน้า! วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะมาถึง คำถามคือข้อใดที่จะนำไปใช้กับคุณ?
มาลาคี 3:17-18 หรือ มาลาคี 4:1, 3?

การตัดสินใจเป็นของคุณ

ทำไมไม่เลือกความชอบธรรมและรับประกันชีวิตนิรันดร์ใน "โลกหน้า" - การกำเนิดของยุคใหม่?
อ่านวิธีการในบทส่งท้าย

2 เปโตร 3:10

หลายคนสงสัยเกี่ยวกับ 2 เปโตร 3:10 เปโตรไม่ได้บอกว่าโลกนี้จะถูกทำลาย?
เปโตรกำลังพูดถึงความพิनाสทั้งหมดของโลกจริงหรือ? สังเกตสิ่งที่บริบทบอกเรา: "
แต่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินซึ่งขณะนี้โดยคำเดียวกันถูกเก็บไว้ในคลังสงวนไว้สำหรับไฟในวันแห่งการพิพากษาและความหายนะของคนอธรรม" (2 เปโตร 3:7)

ไฟนี้แสดงถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของคนอธรรม
นี่คือทะเลสาบแห่งไฟเกเฮนนาซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง (วิวรณ์ 20:14)
ซึ่งเป็นไฟที่ไม่รู้จักดับที่จะเผาผลาญคนที่ไม่สำนึกผิด (มัทธิว 3:12)

เปโตรบรรยายต่อไปถึงผลกระทบของไฟที่ไม่รู้จักดับนี้:
"ในที่ซึ่งฟ้าสวรรค์จะล่องไปพร้อมกับเสียงกึกก้อง และธาตุต่างๆ จะหลอมละลายด้วยความร้อนแรง
แผ่นดินโลกและงานที่อยู่ในนั้นจะถูกเผาเสีย" (2 เปโตร 3:10) ไฟที่ดับไม่ได้คือไฟที่ดับไม่ได้
มันไหม้จนใช้วัสดุที่คิดไฟได้ทั้งหมด แล้วมันก็ตายไปเพราะขาดสิ่งอื่นให้บริโภคนั้น ทุกอย่างจะถูกเผาไหม้
ยกเว้นวิญญาณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไฟทางกายภาพ

เขาใช้ตัวอย่างน้ำท่วมของโนอาห์เป็นรูปแบบหนึ่งของการชำระโลกด้วยไฟในอนาคต
"โดยที่โลกซึ่งในขณะนั้นเต็มไปด้วยน้ำพินาสไปแล้ว" (2 เปโตร 3:6) โลกยังคงมีอยู่หลังน้ำท่วมฉับไ้
โลกจะคงอยู่ต่อไปหลังจากไฟเกเฮนนาทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น

ต่อจากบริบทของ 2 เปโตร 3 เราพบในข้อ 13 ว่า "เราทั้งหลาย
จงมองหาฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรมดำรงอยู่" ในวิวรณ์
สวรรค์ใหม่และโลกใหม่ถูกกล่าวถึงทันทีหลังจากเรื่องราวของบึงไฟ
"และข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นสิ้นสูญไป
[ด้วยไฟ] และไม่มีทะเลอีกต่อไป และเราได้เห็นนครศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากพระเจ้า
ออกจากสวรรค์... พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์ และพระองค์จะประทับอยู่กับพวกเขา
[บนแผ่นดินโลก]" (วิวรณ์ 21:1-3)

โลกจะยังคงอยู่ (ปัญญาจารย์ 1:4) คำอธิบายง่ายๆ ของ 2 เปโตร 3:10 คือพื้นผิวโลกและทุกสิ่งบนแผ่นดินโลก รวมทั้งสิ่งชั่วร้ายที่แก้ไขไม่ได้ จะถูกทำลายด้วยไฟ จากนั้นพระเจ้าจะทรงสร้างพื้นผิวโลกขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพระองค์เองและส่วนอื่นๆ ของอาณาจักรพระเจ้า (วิวรณ์ 21, 22)

บทที่ห้า

จุดจบของโลก?

ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่คือเวลาสิ้นสุด! หนังสือเล่มนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า

แต่โลกเอง (โลกทางกายภาพ) จะไม่สิ้นสุด ไม่ช้า - ไม่เคย! ดาวเคราะห์ดวงนี้มี

สถานที่ถาวรและสำคัญในจักรวาล! มนุษยชาติจะไม่นำมาซึ่งการสูญพันธุ์ของเขาเอง - เกือบจะ แต่ไม่มาก!

พรุ่งนี้จะมีโลก! และมันจะสมบูรณ์แบบแห่งสันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ โลกเช่นนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อม คุณสามารถมั่นใจได้!

แต่ความพยายามของมนุษย์จะไม่เกิดขึ้น! มันจะแนะนำทุกอย่างที่เขา!

มาทำความเข้าใจกัน

ถ้าอย่างนั้น "จุดจบของโลก" หมายถึงอะไร?

นิพจน์ "จุดจบของโลก" ต้องการการกำหนดรายละเอียด

จริงอยู่ที่พระคัมภีร์ใช้คำว่า เรามาพิจารณาตัวอย่างหนึ่งในมัทธิว 24:3 กัน: "...

พวกสาวกมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวและพูดว่า "บอกเราที่...

อะไรจะเป็นเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระองค์และการอวสานของโลก" สังเกตว่าวลี

"จุดจบของโลก" เกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้

นี่หมายความว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพียงเพื่อทำลายโลกนี้และระเบิดทำลายโลกที่พระองค์เองทรงสร้าง

ขึ้นมาหรือไม่? ไม่เคย! คำว่า "โลก" ในข้อนี้มาจากคำภาษากรีกว่า aion

ซึ่งไม่ได้หมายถึงโลกทางกายภาพที่เราเรียกว่า "โลก" มันหมายถึง "อายุ"

และแปลโดยนักแปลที่มีความสามารถหลายคน

นักศาสนาบางคน ลองนึกภาพว่าคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการทำลายโลกของเราอย่างแปลกประหลาด

การกลับมาของพระเยซูคริสต์หมายถึงการสิ้นสุดของยุคนี้และการเริ่มของอีกยุคหนึ่ง — ยุคพันปี — บนโลกนี้ เริ่มต้นเมื่อพระองค์เสด็จมา

พระคริสต์จะทรงปราบอาณาจักรทางโลกทั้งหมดและเข้าครอบครองการปกครองของรัฐบาลโลก (ดาเนียล 2:44; วา. 11:15) นี่จะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่งพันปีที่รู้จักกันในนามสหัสวรรษ มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง มันจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างโลกที่ถูกทำลายนี้ขึ้นมาใหม่

การฟื้นฟูระบบนิเวศครั้งใหญ่จะมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นไม่นาน แม้แต่เมืองเก่าในยุคปัจจุบันนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่ (กิจการ 3:20-21; อีสายาห์. 61:4) แน่นอน การสร้างขึ้นใหม่นี้จะทำอย่างมีระเบียบและมีเหตุผล. จะไม่มีการแผ่กิ่งก้านสาขาหรือสลัมในเมืองในอนาคต มันจะเป็นโลกของพระเจ้า และพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความสับสน! (1 โครินธ์. 14:33, 40.) เมืองต่างๆ ทุกวันนี้ไม่เป็นระเบียบ สับสนวุ่นวายบนใบหน้าของภูมิประเทศที่มีแผลเป็นและมลพิษ เมืองต่างๆ ในวันพรุ่งนี้จะเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลภาวะ

จุดจบของยุคนี้

ก่อนที่การปกครองพันปีของพระคริสต์จะเริ่มขึ้นขึ้น มนุษย์ที่มีอายุครบ 6000 ปีจะถึงจุดสุดท้ายที่วุ่นวาย! คำพยากรณ์มากมายจะสำเร็จในเวลาอันสั้น ในพระคัมภีร์ไบเบิล ช่วงเวลาสุดท้ายนี้เรียกว่า (เราได้พิสูจน์แล้ว) — "เวลาอวสาน"

"อัครสาวกเปาโลอธิบายช่วงเวลานี้ว่า "ในวาระสุดท้าย เวลาจะเต็มไปด้วยอันตราย..." (2 ทิโมธี 3:1, ฟิลิปปีส์เปด) สภาพการณ์บนโลกนี้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งหมด มนุษย์หรืออย่างอื่นจะถูกคุกคามด้วยการสูญพันธุ์! เฉพาะการแทรกแซงของพระคริสต์ที่กลับมาเท่านั้นที่จะป้องกันภัยพิบัติทั่วโลก สังเกตอีกครั้ง ว่าพระเยซูเองได้บรรยายถึงช่วงเวลานี้ในไม่ช้าในมัทธิว 24:22 "และยกเว้นวันเหล่านั้นควรจะสั้นลง , ไม่ควรมีมนุษย์รอด [ชีวิต]..."

พระคริสต์จะต้องก้าวเข้ามาช่วยมนุษย์ให้รอดจากตัวเอง!

ขอบของจักรวาล

ในทศวรรษที่ผ่านมา ความรู้ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราที่น่าทึ่ง แต่มีปัญหาของมนุษย์! ทำไม เพราะมนุษย์ไม่มีปัญญาที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี ตัวอย่างเช่น อารุขใหม่ทุกชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ถูกนำมาใช้ในที่สุด ตอนนี้มนุษย์มีระเบิดไฮโดรเจนในสัดส่วนที่เกินกำลัง!

และยังมีอาวุธทำลายล้างที่ใหม่และแปลกประหลาดกว่าอยู่บนกระดานวาดภาพ ศักยภาพทางการทหารของดาวเทียมที่โคจรอยู่นั้นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ลำแสงเลเซอร์และสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นอาวุธที่น่ากลัวเกินกว่าที่คนทั่วไปควรพิจารณา

แต่การแก้ปัญหาสงครามและการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธทำลายล้างและทำลายล้างที่มากกว่า และไม่ใช่ว่าการสะสมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่มีอยู่เรื่อย ๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในส่วนของมนุษยชาติโดยทั่วไป

มนุษย์ต้องพัฒนาปัญญาในสงครามที่ว่างเปล่า — ไม่ใช่อาวุธที่ใช้ทำสงคราม!

ดังที่กษัตริย์โซโลมอนผู้เฉลียวฉลาดกล่าวเมื่อหลายศตวรรษก่อนว่า "สติปัญญาดีกว่าอาวุธสงคราม แต่ [อาวุธในมือ?] คนบาปเพียงคนเดียวทำลายความดีมากมาย" (ปัญญาจารย์ . 9:18)

พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไร?

นี่เป็นคำถามของวัย! นักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ไตร่ตรองคำถามนี้ นักศาสนาดำชื้อบือ ร้อง "หมาป่า" หลายครั้งเกินไป ประชาชนยังสงสัยเรื่องทั้งหมด สังคมได้บัญญัติสำนวนที่สะท้อนความสงสัยนี้ เมื่อมีคนมาซ้ำ คนมักได้ยินพูดว่า "เขาซ้ำกว่า" มากกว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์"

แน่นอนว่าพระเจ้าคาดการณ์ที่สนคดีนี้ไว้ล่วงหน้า สังเกตคำพูดของเปโตรว่า "... ในวาระสุดท้ายจะมีคนเยาะเย้ย ... ว่า "พระสัญญาการเสด็จมาของเขายู่ที่ไหน เพราะเมื่อบรรพบุรุษผล็อยหลับไป สิ่งสารพัดก็ดำเนินไปดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้าง " (2 เปโตร 3:3-4)

ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลยังพูดถึงความรู้สึกนี้ว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์และคำพยากรณ์ที่ตามมา ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ พระองค์ตรัสดังนี้ว่า "มีพระดำรัสจากพระเจ้าถึงข้าพเจ้าอีกครั้งว่า 'บุตรแห่งสุทธิตที่พวกเขาอ้างในอิสราเอลคืออะไร [อเมริกาสมัยใหม่และบริเตนใหญ่] — วันที่ผ่านไปทำให้ผู้เผยพระวจนะทุกคนพูดเท็จ : ' " (เอเสเคียล 12:21-22, The Living Bible).

แต่ถึงเวลาแล้วที่จะยุติทัศนคติที่สงสัย ความสงสัย และเหยียดหยามนี้

"พระเจ้าตรัสว่า เราจะยุติสุภานิตนี้ และอีกไม่นานพวกเขาจะเลิกพูด ให้คำนี้แก่พวกเขาแทน: 'ถึงเวลาแล้วที่คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้จะสำเร็จ' " (ข้อ 23)

ดังที่คุณได้เรียนรู้ในบทที่สาม เรากำลังอยู่ในยุคนั้นซึ่งคำพยากรณ์มากมายจะสำเร็จลุล่วง! อ่านมัทธิว 24:34 อีกครั้ง

ผู้เผยพระวจนะเท็จร้อง "หมาป่า"

ศัตรูที่เจ้าเล่ห์และมีเล่ห์เหลี่ยมของพระเจ้า (ซาตานมาร)

เป็นเวลาหลายศตวรรษได้ส่งผู้เผยพระวจนะเท็จมาหลอกล่อมมนุษย์ให้คาดหวังการกลับมาของพระเมสสิยาห์ ที่ใกล้จะมาถึง มีการลดลงเสมอ พระคริสต์ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อ "ศาสดาพยากรณ์" ที่แต่งตั้งตนเองผิดๆ เหล่านี้กล่าวว่าพระองค์จะทรงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงสงสัยว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาจริงๆ นี่แหละคือสิ่งที่มารต้องการ!

เพราะเมื่อผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้ายืนขึ้นเพื่อประกาศการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ สาธารณชนที่ "ถูกกักครั้งเดียวสองครั้ง" จะไม่เชื่อ! พวกเขา "เคย" มาหลายครั้งแล้ว!

แต่ใครจะเชื่อได้ล่ะ? ก่อนที่คุณจะยอมรับถ้อยคำของผู้รับใช้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า "...
อย่าเชื่อทุกวิญญาณ แต่ให้ลองวิญญาณดูว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่
เพราะศาสดาพยากรณ์เท็จหลายคนออกไปสู่โลกแล้ว" (1 ยอห์น 4:1)
คุณต้องพิสูจน์ว่าใครคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆ

พระเจ้าตรัสตามหลักคำสอนเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงกระทำการสำคัญ
พระองค์จะทรงแจ้งให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบล่วงหน้า (อาโมส 3:7) พระคำของพระเจ้า คัมภีร์ไบเบิล
บอกวิธีรับรู้เงื่อนไขที่จะมาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
เมื่อเหล่าสาวกถามว่าหมายสำคัญของการเสด็จมาของพระคริสต์คืออะไร
พระองค์ประทานหมายสำคัญจำนวนหนึ่งให้พวกเขา! มีรายชื่ออยู่ในบทที่ 24 ของหนังสือมัทธิว
เขาระบุแนวโค้งของสงครามที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และข่าวลือเรื่องสงคราม การกันดารอาหาร โรคระบาด
การอยู่ร่วมกับความร่ำร้อนทางศาสนาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ซึ่งจะถึงจุดสูงสุดในการมาถึงของโลกของผู้นำศาสนาจอมปลอมผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอิทธิพลและอำนาจมหาศาล
อ่านเองในมัทธิว 24:3-15 และ 2 เธสะโลนิกา 2:3-9
ต่อไปนี่จะเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่องว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ได้เกิดขึ้นแล้ว (2 เธสะโลนิกา 2:1-2)
ตั้งแต่มัทธิว 24:23-24 ด้วย อย่าหลงกล!

พระวาระของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า "เหตุฉะนั้นจงระวังให้ดี
เพราะท่านไม่มีวันหรือชั่วโมงที่บุตรมนุษย์มา" (มัทธิว 25:13)
งานนี้ไม่เคยกำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการกลับมาของพระคริสต์! ท้ายที่สุด
เราเป็นใครที่จะกำหนดพระคริสต์เมื่อพระองค์ต้องเสด็จมาบนโลกนี้?

แม้เราจะไม่สามารถทราบวันที่แน่นอนของการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์ได้ในเวลานี้
แต่เราสามารถทราบเวลาโดยประมาณในประวัติศาสตร์ได้ — “เวลาแห่งอวสาน”
เราสามารถชมข่าวของโลกเต็มเต็มเวลาสิ้นสุดที่เจาะจงและพิถีพิถัน คำทำนายของพระวาระของพระเจ้า
เมื่อเราเห็นคำพยากรณ์เหล่านี้เกิดสัมฤทธิ์ผล (ซึ่งเป็นจริง)
เราก็สามารถรับรู้ได้ด้วยว่าคำพยากรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระคริสต์
ขณะที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู
งานนี้กำลังเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์! (มาลาคีย์ 4:5-6.)

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

ในช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ของ Ambassador
College หลายคนถามว่า: "ฉันจะทำอะไรได้บ้างในฐานะปัจเจกบุคคล"

เริ่มจริงจังกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้สร้าง
พิสูจน์พระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่ได้รับการคลอใจจากพระองค์ คั่นหาว่าพระเจ้าทำงานที่ไหน และสุดท้าย
ลงมือทำ!

ยังไง? ในการเริ่มต้น ให้เปรียบเทียบสิ่งที่คุณอ่านในจุลสารเล่มนี้กับสิ่งที่คุณอ่านในพระคัมภีร์
แล้วพิจารณา นี่เป็นเพียงเสียงโวยวายของ "นิกาย" อื่นหรือไม่?

หรือนี่คือข่าวสารของงานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่? คุณสามารถพิสูจน์ได้
นิรันดร์ของคุณขึ้นอยู่กับมัน! อนาคตอันใกล้ของคุณจะขึ้นอยู่กับมันอย่างแน่นอน

นี่คือเวลาสิ้นสุด! ใจ.

แต่ไม่มี "วัน โลกาวินาศ" - และไม่มีจุดจบของโลกด้วย มันจะไม่เกิดขึ้น โลกนี้ (โลกทางกายภาพ)
และเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ทั้งสองมีอนาคตที่สดใสและเปล่งประกาย!

แต่เพียงเพราะพระเจ้าผู้สร้างผู้เปี่ยมด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกำลังรออยู่ในปีกเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากตัว
พวกเขาเอง และในรุ่นนี้!